
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 

สมัยสามัญ   สมัยที่ 4 / 2565   คร้ังที่ 1 
วันที่   8   ธันวาคม    2565 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายหนูพนิ   พลดอน ประธานสภาเทศบาล หนูพิน   พลดอน 
2. นายมนตรี   โพธิ์ทิพย ์ รองประธานสภา มนตรี   โพธิ์ทิพย ์
3 นายบรรเลง  ภูทัด สมาชิกสภาเทศบาล บรรเลง  ภูทัด 
4 นายสงวน  สุมาล ี สมาชิกสภาเทศบาล สงวน  สุมาล ี
5 นายสมศักดิ์    ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์    ดวงภักดี 
6 นายเทวา   พันฆ้อง สมาชิกสภาเทศบาล เทวา   พันฆ้อง 
7 นายอนนท์  ทองท ี สมาชิกสภาเทศบาล อนนท์  ทองท ี
8 นายเริงศักดิ์  นาศรี สมาชิกสภาเทศบาล เริงศักดิ์  นาศรี 
9 นางสุภัคษา   บุตรโคตร สมาชิกสภาเทศบาล สุภัคษา   บุตรโคตร 

10 นายเด็ด   จนัทะปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เด็ด   จันทะปัญญา 
11 นายเทวัญ    โพนเบา้ เลขานุการสภา เทวัญ    โพนเบา้ 
12 นายพุทธ  คานทอง สมาชิกสภาเทศบาล พุทธ  คานทอง 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางชนิตา  สอนบุญมี ปลัดเทศบาล ชนิตา  สอนบุญมี 
2 นายสุระศักดิ์    ธีระสาร ผู้อ านวยการกองชา่ง สุระศักดิ์    ธีระสาร 
3 นายอนันต์  โฆสิต นายก อบต.นาสะอาด นายอนันต์  โฆสิต 
4 นายนพพล   โพนพุฒ ปลัด อบต.นาสะอาด นพพล   โพนพุฒ 
5 นายจิรายุ   ทองขันธ์ เลขานายกฯ จิรายุ   ทองขันธ์ 
6 นายประสิทธ์   ธรรมฤทธิ์ ที่ปรึกษานายก ประสิทธ์   ธรรมฤทธิ์ 
7 นายทองคูณ   แสนเทพ รองนายกเทศมนตร ี ทองคูณ   แสนเทพ 
8 นายคนอง   หล้าคอม รองนายก อบต.เชียงดา คนอง   หล้าคอม 
9 นายชาญชัย สิมทิพลา รองปลัด อบต.เชียงดา ชาญชัย สิมทิพลา 

10 นางสาวณัฐธินี  กาญจนะ นักพัฒนาชุมชน ณัฐธินี  กาญจนะ 
11 นางสาววิไลวรรณ  ธาตุไพบูลย์ เจ้าพนักงานพัสด ุ วิไลวรรณ  ธาตุไพบูลย์ 
12 นางสาวนิภาพร  ธาตุค าภู นักวิชาการเงินและบัญช ี นิภาพร  ธาตุค าภู 
13 นางสาวประณัยยา   เรืองเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการ กศ. ประณัยยา   เรืองเพ็ญ 
14 นายสนธยา  ดวงภักดี นายกเทศมนตร ี สนธยา  ดวงภักด ี
15 นางสาวสุชาดา    วิลัยธรรม หัวหน้าส านักปลัด สุชาดา    วิลัยธรรม 
16 นายวันชัย  แก้วอินทร์ นักวิเคราะห์ฯ วันชัย  แก้วอินทร์ 
17 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  หาญดี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชัยวัฒน์  หาญด ี
18 น.ส.ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ 
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       -เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
นายหนูพิน   พลดอน  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ อ่านระเบียบวาระการประชุมสมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2565 รายงานจ านวนสมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมประชุมมีจ านวน 12 คน 

พร้อมเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 

นายหนูพิน  พลดอน  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเทวัญ  โพนเบ้า  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ด าเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
เลขานุการสภาฯ   ประจ าปี  2565 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  29  ส.ค. 2565  สรุปรายงานการประชุม 
    ที่ผ่านมา ได้สรุปเป็นวาระๆไป  ทั้งนี้ในการตรวจสอบรายงานการประชุม 

คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องตามการด าเนินการ 
ประชุมดังกล่าวทุกประการ ครับ 

นายหนูพิน  พลดอน  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ในรายงานการประชุมนี้ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม 
ประธานสภา   สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากรุณายกมือครับ 
          
มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภา ฯ  ยกมือรับรอง  จ านวน        11        เสียง  
    - งดออกเสียง       จ านวน          1        เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรายงานเพื่อทราบ 
    1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี งบประมาณ 2565 
    2.รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 

นายหนูพิน  พลดอน  1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี งบประมาณ 2565
ประธานสภา                          ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ  

นางสาวสุชาดา  วิลัยธรรม ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หวัหน้าส านักปลัด พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ  ข้อ 14  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น
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ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตาม
ระเบียบดังกล่าว   มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านโคก จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้าน
โคกปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือนกันยายน พ.ศ.2565)  ขึ้น 
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่

ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 -2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลต าบลบ้านโคกที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้าน
โคกซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  จังหวัดอุดรธานี  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอสร้างคอม และแผนชุมชนต าบลบ้านโคก
 1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคกมีรายละเอียด ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบ้านโคก  
   " ท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม " 

พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบ้านโคก  
               2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านโคก  
             2.2 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโคกในงานด้าน
สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ สุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน  
             2.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบอบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
และพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมให้น่าอยู่ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการ
ป้องกันและรักษาทรัพย์สินของประชาชน  
             2.4 ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ให้เป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว  
             2.5 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ป่า
ไม้ พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  
             2.6 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการผลิต
ด้านเกษตรกรรม ให้เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้ในครัวเรือน  
             2.7 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการส่งเสริม
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะฝีมือและการจัดการด้านการตลาด  



4 
 

             2.8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ และการจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ  
             2.9 พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่นและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาในทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬา  
             2.10 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารและการปกครอง
ให้กับประชาชน สนับสนุนการมี ส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนใน
รูปแบบต่างๆและเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

            ตัวช้ีวัด 
๑.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
๒.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
๓.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
๔.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข  และสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 
เป้าหมาย   เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน  โดย
ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคระบาด  รู้จักการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ  ตัวแทนสุขภาพ / ประชาคมสุขภาพในชุมชนมีขวัญและก าลังใจ  มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เป็นไปครบถ้วน  อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
๑. การพัฒนางานสาธารณสุข  ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ในการป้องกัน โรคขั้นพ้ืนฐาน 
๒. การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  องค์กรชุมชนในงานด้านสาธารณสุขภาพอนามัย 
๓. การป้องกันควบคุมโรคระบาดควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๔. ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีและป้องกันควบคุมโรค 
๕. การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ควบคู่กับสังคมที่เอ้ือเฟ้ือและอบอุ่น 

ตัวช้ีวัด 
๑.  ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคร้ายต่าง ๆ ในภาวการณ์ปัจจุบัน 
๒.  มีเครือข่ายสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งและปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพท่ีทันการณ์ 
๓.  ประชาชนมีโอกาสออกก าลังกายมากข้ึนและเจ็บป่วยน้อยลง 
๔.  สุขาภิบาลชุมชนที่ดีข้ึนอัตราการเกิดโรคระบาดในชุมชนที่น้อยลง 
๕.  ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการส่งเสริมและสงเคราะห์ที่เป็นธรรมทั่วถึง 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
เป้าหมาย    เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบอบการเมือง  ในระบอบประชาธิปไตย  ภายใต้

รัฐธรรมนูญ  ๒๕๕๐  โดยเนน้กระบวนประชาชน  ให้ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างสุจริตใน
ขอบข่ายของกฎหมายควบคู่ไปกับสังคมที่สมานฉันท์  กับระบบการปกครองแบบมีส่วนร่วม  
เพ่ือประโยชน์สุขประชาชนโดยการจัดระเบียบชุมชนเพ่ือความสงบเรียบร้อย สามารถป้องกัน
และรักษาทรัพย์สินตามศักยภาพของคนในชุมชน 
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                     แนวทางการพัฒนา 
๑.  การพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือให้ประชาชนตระหนักและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องควบคู่
ไปกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและวิถีแห่งการเลือกตั้งทุกระดับ 
๒.  ส่งเสริมการปกครอง  โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๓.  การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามรถของประชาชน – บุคคลทางการปกครอง  ควบคู่กับ
การสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน  และรักษาทรัพย์สิน / ความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 
๔.  การจัดหาวัสดุ / อุปกรณ์  และเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
๕. สร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัติภัย 
๖.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
๑.การเลือกตั้งทุกระดับเป็นไปอย่างสุจริตและมีความขัดแย้งทางสังคมน้อยลง 
๒.การปกครองที่สมานฉันท์มีส่วนร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจกิจกรรมทางสังคมจากคนในชุมชนที่
มากขึ้น 
๓.อาสาสมัครทุกองค์กรมีประชาชนเข้าร่วมด้วยความยินยอมพร้อมใจมากข้ึนมีศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้า 
๔.มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับเหตุร้ายได้ทันท่วงที  ประชาชนมีความ 
ไว้วางใจเพ่ิมขึ้น 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย    เพ่ือสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม  โดยเน้นการเรียนรู้แก่นแท้ของ
วัฒนธรรมความเชื่อ  อันเป็นวิถีที่ดีงามถูกต้องไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมภายใต้หลักแห่ง
ศาสนาให้ประชาชนได้น าหลักการแห่งความเชื่อถือที่ถูกต้อง / ความรู้ภูมิปัญญามาปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  นักเรียน / เยาวชนมีโอกาสได้เรียนรู้กับการถ่ายทอดทักษะ
ชีวิต  ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ  โดยสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านมีรายได้จากภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน  ตามศักยภาพและความสามารถของตน 

          แนวทางการพัฒนา 
๑.  ส่งเสริมจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ควบคู่กับการศึกษาแสวงหาความเชื่อที่ 
ถูกต้องและเหมาะสมมาด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ส่งเสริมการจัดงานทางด้านรัฐพิธี – ราษฎร์พิธี  เพื่อความสามัคคีในชุมชน 
๓.  ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านมีโอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญา 
๔.  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามศักยภาพของท้องถิ่น  เพ่ือนักศึกษา / เยาวชนมีทักษะ
การด าเนินชีวิตพ่ึงพาตนเองได้ในภาวการณ์ปัจจุบัน 
๕.  สนับสนุนการบูรณศาสนสถาน  และสถานที่ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
๖.  ก าหนดเทศกาลวันส าคัญประจ าปี  เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของต าบล 

 



6 
 

ตัวช้ีวัด 
๑.  ชุมชนมีการจัดกิจกรรมทางประเพณี–วัฒนธรรมที่ดีงามและเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.  เยาวชนได้รับการเรียนรู้ภูมิปัญญามีทักษะในการด าเนินชีวิตควบคู่ไปกับการมีความรู้ใน
หลักวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรมที่ดี 
๓.  ประชาชนมีคุณธรรมมีหลักการในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและหลักศาสนา 
๔.  ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาอันสมควร มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากความรู้ของตน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย    เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ์  ของแหล่ง
อาหารตามธรรมชาติเช่นที่เคยมีมาในอดีต  ไปพร้อมกับจัดการสิ่งแวดล้อม  ให้ชุมชน  น่าอยู่  
ปราศจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  หรือรบกวนการอยู่ตามปกติสุข  มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ลดความขัดแย้งในชุมชน 

                     แนวทางการพัฒนา 
๑.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
๒.  จัดหาแหล่งอาหารคืนความสมดุลให้แหล่งน้ าและผืนป่าและคุณภาพความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 
๓.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอยการระบายของเสียในชุมชน 

                     ตัวช้ีวัด 
๑.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.  จ านวนแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามธรรมชาติ 
๓.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยและน้ าเน่าเหม็นในชุมชนลดลง 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได้และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
เป้าหมาย    เปลี่ยนวิถีคิดของคนโดยเรียนรู้จากการกระท าเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และ

สามารถตัดสินใจในการด าเนินชีวิตได้  เพ่ือให้ประชนเกิดองค์ความรู้ที่สามารถคิดเป็นท าเป็น
และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชุมชน  ขยายแหล่งกักเก็บน้ า  แก้ไขปัญหาอุทกภัย  การ
ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของชุมชน (เพ่ิมคุณภาพของ
สินค้า) 

                     แนวทางการพัฒนา 
๑.  ส่งเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า
การเกษตร                           
๒.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๓.  สร้างความตระหนักในการผลิต  ไปพร้อมกับการใช้และการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ 
/ สิ่งแวดล้อม 
๔.  สร้างโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิตสู่ตลาดภายนอก  ตามศักยภาพของพ้ืนที่มีอยู่ 
๕.  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม  องค์กรเครือข่าย  สหกรณ์  กลุ่มวิสาหกิจของชุมชน 
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ตัวช้ีวัด 
๑.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิต  และจ านวนผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
๒.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๓.  จ านวนตลาดและสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
เป้าหมาย   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  โดยผู้เรียนมีคุณธรรม  น าความรู้

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเหมาะสม  มีการออกก าลังกาย / เล่นกีฬา  เพ่ือ
สุขภาพและสร้างความสมานฉันท์ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคคลมีโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้ทักษะในการด าเนินชีวิต  มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

                   แนวทางการพัฒนา 
๑.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาหาความรู้ 
๒.  การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้  ตามศักยภาพของชุมชน 
๓.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน  ให้เป็นธนาคารภูมิรู้ทุกแขนงและ
พัฒนาความรู้ของกลุ่มองค์กรในชุมชน 
๔.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา  อุปกรณ์ / สถานที่เล่นกีฬา  ที่เหมาะสม 
๕.  การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ  เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน        

                    ตัวช้ีวัด 
๑.  เด็กก่อนวัยเรียนได้รับโอกาสเข้าเตรียมความพร้อมในสถานที่  ที่อบอุ่น  น่าอยู่ 
๒.  เยาวชนได้รับการศึกษาควบคู่ไปพร้อมการมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี 
๓.  ประชาชนมีโอกาสการเรียนรู้ทักษะการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  และเหมาะสม 
๔.  บุคลากรทางการศึกษาครบถ้วน มีขวัญ – ก าลังใจมีความพร้อมในการให้ความรู้ 
๕.  ชุมชนมีกิจกรรมเพ่ือความสมานฉันท์  อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมแก่สถานการณ์ 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

เป้าหมาย   การพัฒนาระบบการท างานให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน การบริหารจัดการ 
การเงิน-การคลัง การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาท้องถิ่น การบริการประชาชน โดย
สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน (Public  Function) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการอาคารสถานที่และอ านวยความสะดวกด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย พนักงาน
มีหัวใจบริการ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมมาภิบาล          

 แนวทางการพัฒนา 
1.การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชน 
๒. การประสานการด าเนินการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่โดยการบูรณาการแผนงาน
งบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและประหยัดงบประมาณในการ
ด าเนินการ 
๓. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 
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๔. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การประสานการด าเนินงาน 
๕. พัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานและ
ประชาชนในพื้นท่ี 
๖. การจัดบริการสาธารณะของ  อปท.  ให้ได้ตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานก ากับดูแล 
ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนคณะกรรมการที่  อปท. จัดตั้งเพื่อกระบวนการให้มีส่วนร่วม (Public Function)  
๒. ปริมาณงานที่องค์กรหรือคณะกรรมการที่  อปท.  จัดตั้งได้ด าเนินการเสนอความเห็นใน
การบริหารงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ปริมาณผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารจากอปท./ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน 
๔. จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
๕. ปริมาณผู้ใช้บริการอาคาร/สถานที่ ที่  ทต. จัดไว้ให้บริการ 
๖.  ผลการด าเนินงานตามบทบาท/หน้าที่ของผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
ระเบียบ/กฎหมาย 
๗. ปริมาณข้อร้องเรียนที่ อปท.สามารถชี้แจงและท าความเข้าใจให้ผู้ร้องเรียนและประชาชน
รับทราบและเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายได้ 
๘. การบริหารโครงการที่ถ่ายโอนภารกิจเป็นที่พึงพอใจมากกว่าหน่วยงานเดิมได้ด าเนินการ 
๙. ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชน 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 

91 47,280,000.00 15 4,455,900.00 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
สาธารณสขุ และสังคมสงเคราะหแ์ละ
สวัสดิการ 

1.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
2.แผนงานสาธารณสุข 
 

24 13,898,000.00 18 12,275,820.00 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมืองการ
ปกครอง การป้องกันและการรักษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
3.แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

17 604,000.00 9 288,060.00 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศาสนา 
ประเพณแีละวัฒนธรรม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
5.แผนงานสาธารณสุข 
6.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

10 625,000.00 6 79,620.00 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานการเกษตร 
 

9 685,000.00 6 161,000.00 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพ รายได้และแหล่งน้้าเพือ่
การเกษตร 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

4 85,000.00 3 45,000.00 

7.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
กีฬาและนนัทนาการ 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

45 5,981,980.00 33 6,531,421.00 
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นายหนูพิน พลดอน  ตามท่ีเจ้าหน้าที่รายงานเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา   ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอ 
    เชิญเจ้าหน้าที่ด าเนินการในข้อที่ 2 ต่อไปครับ 

นายวันชัย แก้วอินทร์  2.รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2565 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  และ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโคกในงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ สุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบอบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมให้น่าอยู่ให้
เกิดความสงบเรียบร้อย  ตลอดจนการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของประชาชน 
พันธกิจที่ 4 ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ให้เป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว          
พันธกิจที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการผลิต
ด้านเกษตรกรรม ให้เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้ในครัวเรือน 
พันธกิจที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และวิสาหกิจชุมชน  ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะฝีมือและการจัดการด้านการตลาด     
พันธกิจที่ 8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ และการจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
พันธกิจที่ 9 พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่นและสร้างโอกาส
ทางการศึกษาในทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬา 
พันธกิจที่ 10 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารและการปกครอง
ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนใน
รูปแบบต่างๆและเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
  
 
 
 
 
 
 

8.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหาร
จัดการ 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
5.แผนงานสาธารณสุข 
6.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

24 2,654,000.00 10 1,072,040.00 

รวม 224 71,812,980.00 100 24,908,861.00 
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    ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565  
 เทศบาลต าบลบ้านโคก  ต าบลสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 
  

ยุทธศาสตร ์ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 

91 47,280,000.00 15 4,455,900.00 11 2,854,986.76 11 2,854,986.76 

2ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการสาธารณสุข 
และสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการ 

24 13,898,000.00 18 12,275,820.00 10 11,821,549.20 9 11,721,799.20 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองการ
ปกครอง การป้องกัน
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

17 604,000.00 9 288,060.00 5 237,895.00 4 153,295.00 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

10 625,000.00 6 79,620.00 3 55,142.00 3 55,142.00 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 685,000.00 6 161,000.00 2 3,793.00 2 3,793.00 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพ รายได้และ
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

4 85,000.00 3 45,000.00 1 28,360.00 1 28,360.00 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

45 6,637,380.00 33 6,531,421.00 29 6,273,791.84 29 6,013,615.04 

8.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ 

24 2,654,000.00 10 1,072,040.00 5 100,610.00 5 100,610.00 

รวม 224 72,468,380.00 100 24,908,861.00 66 21,376,127.80 64 20,931,601.00 
 

นายหนูพิน   พลดอน ตามท่ีเจ้าหน้าทีร่ายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565เสร็จเรียบร้อย 
ประธานสภา แล้วมที่านใดจะสอบถามเพิม่เตมิหรอืไมข่อเชญิครับ หากไม่มกี่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระ

ท่ี 4 เรื่องพิจารณา ขอพักเบรก 10 นาท ีครับ 
  

พักเบรก  10 นาที  
 เริ่มประชมุต่อ เวลา 10.50 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสนธยา  ดวงภักดี กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาต่อ 
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโคกเนื่องจากไม่สามารถที่จะเสนอญัตติเป็นหนังสือยื่นต่อ

ประธานสภาได้ จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 38 วรรค 2ขออนุญาตประธานสภา
เทศบาลต าบลบ้านโคก เสนอด้วยวาจา ก่อนที่กระผมจะเสนอญัตติกระผมขออนุญาต
ประธานสภาฯ ให้ผู้แทน ของ อบต.นาสะอาด และ อบต.เชียงดา เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงต่อ
ที่ประชุมด้วยครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ผมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายสนธยา  ดวงภักดี กระผมขอขอบคุณท่านประธานครับ ต่อไปกระผมขอเสนอญัตติด้วยจาวาต่อประธานสภา 
นายกเทศมนตรี ดังต่อไปนี้ 1. ขออนุญาตทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง

ดา และองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะอาด อาศัยอ านาจตามระเบียบฯ ข้อ  57 (2) ซึ่ง
จะต้องพิจารณาโดยสภาท้องถิ่น ทั้งนี้คณะกรรมการการกระจายให้ อปท.เรื่องการท าความ
ตกลงร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะของ อปท. พ.ศ. 2551 ข้อ 2 ในส่วนของเหตุผล
กระผมจะขออนุญาตให้ผู้แทนของ อบต.นาสะอาดและเชียงดา ได้น าเสนอรายละเอียดต่อ
สภาท้องถิ่นแห่งนี้ ขออนุญาตขอเชิญครับ 

นายนพพล  โพนพุฒ เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ขอเป็นตัวแทนของทั้ง 2  
ปลัด อบต.นาสะอาด อปท. อันดับแรกผมขอขอบคุณประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโคกที่อนุญาตให้  เข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้และขออนุญาตแนะน าตัวผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ านวน 4 ท่านครับ 
 1.นายอนันท์  โฆสิต นายก อบต.นาสะอาด 
 2.นายนพพล โพนพุฒ     ปลัด อบต.นาสะอาด 

3.นายคนอง  หล้าคอม   รองนายก อบต.เชียงดา 
4.นายชาญชัย  สิมทิพลา  รองปลัด อบต.เชียงดา 
กระผมก็ขออนุญาตประธานสภาฯแจ้งเหตุผลความจ าเป็น ในการที่มาขออนุญาตทิ้งขยะนอก
เขตในเขตของเทศบาลต าบลบ้านโคก สืบเนื่องจากในห้วงปี พ.ศ. 2562 นโยบายของจังหวัด
อุดรธานีได้ให้มีการทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งก่อนหน้านั้นทาง อบต.เชียงดา ได้ทิ้งขยะในบ่อ
ขยะคล้ายๆของเทศบาลต าบลบ้านโคกในปัจจุบันนะครับ และของ อบต.นาสะอาดเป็นการ
จ้างเหมาเอกชนก็ทิ้งเหมือนเทศบาลต าบลบ้านโคก ต่อมในปี พ.ศ.  2562 ทางจังหวัดให้
กลบบ่อขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็เลยเป็นที่มาของ อบต.เชียงดา และ อบต.นาสะอาด ก็เลยได้
ไปทิ้งขยะที่เทศบาลเมืองบ้านดุงจนปัจจุบัน และเทศบาลเมืองบ้านดุง ได้มีหนังสือแจ้งงด
ให้บริการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง ได้ปิดบ่อเนื่องจากขยะเต็ม ซึ่งเป็น
เวลาที่กระชั้นชิดท าให้ ทั้ง  2 อบต. ยังหาที่ทิ้งขยะไม่ได้ เพราะวันที่ 1  ธันวาคม 2565 ถือ
เป็นวันแรกท่ีงดทิ้งขยะ และการหาที่ทิ้งขยะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ปัจจุบันก็ยังหาไม่ได้
ดังนั้นจึงได้ขอความเห็นใจทางเทศบาลต าบลบ้านโคกขอทิ้งขยะในครั้งนี้   ในส่วนของ
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กฏหมายการท ากิจการนอกเขตต้องได้รับจากสภาท้องถิ่นทั้ง  2 แห่ง  ทั้งต้นทางและ
ปลายทาง ในส่วนของ อบต.นาสะอาด ได้มีการประชุมสภาฯ  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 
และมีมติเห็นชอบให้ทิ้งขยะได้ ในวันนี้จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ท าการทิ้งขยะ จึงจะสามารถท าบันทึกข้อตกร่วมกันได้ ในส่วน
ของ อบต.เชียงดาเช่นเดียวกัน ก็ได้มีการประชุมสภา อบต.เชียงดา เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม 
2565 ก็มีมติเห็นชอบให้ทิ้งเช่นกัน  ในวันนี้ก็เหลือแต่ทางสภาเทศมบาลต าบลบ้านโคก จะมี
ความเห็นเป็นอย่างไร จะขอท าการทิ้งขยะ เป็นระยะเวลา  3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 
2565 - กุมภาพันธ์  2566 จึงได้น าเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายสนธยา ดวงภักดี ขออนุญาตเพิ่มเติม กระผมในนามฝ่ายบริหารก็เห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นการช่วยเหลือกันได้พร้อม 
นายกเทศมนตรี ที่จะช่วยกัน แต่ต้องมีห้วงเวลาชัดเจน  เพราะขยะต าบลบ้านโคกก็มีปริมาณขยะมาก

พอสมควร แต่เห็นใจทาง อบต.นาสะอาด และ อบต.เชียงดา แต่เมื่อท่านเดือดร้อนมาไม่มีที่
ทิ้งขยะก็เห็นใจอยากช่วยเหลือกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ านาจสภาเทศบาลต าบลบ้านโคกจะ
พิจารณาเห็นเห็นชอบหรือไม่  ในห้วงเวลา 3 เดือน นี้ทีท่ั้ง 2 อบต.จะได้หาแหล่งที่เหมาะสม
ทิ้งขยะได้ครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ขอเชิญปลัดเทศบาลต าบลบ้านโคกแสดงความเห็นครับ 
ประธานสภาฯ 

นางชนิตา  สอนบุญมี เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการบูรณการ 
ปลัดเทศบาล หรือว่าการท ากิจการนอกกเขตพ้ืนที่  ส าหรับหน่วยงานที่จะออกมาท ากิจการนอกเขต ต้อง

ด าเนินการหลายขั้นตอน ในส่วนของเทศบาลต าบลบ้านโคกเพียงแค่พิจารณาอย่างละเอียด 
ให้รอบคอบ   ช่วยกันทั้งด้านระเบียบกฎหมาย และทั้งด้านมนุษยธรรม ความเห็นใจซึ่งกัน
และกันของเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน หากสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบ ทั้งสองฝ่ายก็จะได้
ท าบันทึกลงนาม MOU ร่วมกัน ในการทิ้งขยะในเทศบาลต าบลบ้านโคก ในส่วนบ่อของ
เทศบาลต าบลบ้านโคกก็ได้มีการเปิดบ่อใหม่ เมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เรา
รับขยะโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงคัดแยกขยะเข้ามาขยะค่อนข้างจะเต็มเร็ว ในการนี้เพ่ือ
ความไม่ประมาท เลยอยากเสนอแนะว่าให้ทิ้งในระยะที่ไม่ยาวเกินไปไว้ก่อน ถ้าหากทาง นา
สะอาดและเชียงดายังหาที่ทิ้งไม่ได้เราค่อยมาพิจารณาอีกรอบ จะหาทางออกช่วยกันอย่างไร 
ขอน าเรียนเท่านี้ค่ะ 

นายบรรเลง ภูทัด เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การก าจัดขยะมูลฝอยของทั้ง  2 
สมาชิกสภา เขตท่ี 2 ต าบล จริงๆแล้วกระผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะก่อนหน้านี้ ทางฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่

เทศบาลต าบลบ้านโคก ขอขึ้นอัตราค่าบริการเก็บขยะของโรงงานพลาสติกโคตรเฮงขนาด
ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีปัญหาว่าบ่อขยะเต็มเร็ว  สมมตินะครับหากเราให้ อบต.นาสะอาด กับ 
อบต.เชียงดา มาทิ้ง  2 เดือน ผมว่ามากกว่าโรงงานพลาสติกโคตรเฮงมาทิ้ง  2 ปีถ้าพูดตาม
หลักนะครับ แต่ในเมื่อทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับปากแล้วและมีการด าเนินการไป
แล้ว แต่ผมก็ไม่เห็นชอบเท่าไหร่แต่เพ่ือเป็นการช่วยเหลือกันแต่ขอให้อยู่ในระยะเวลาสั้นๆ
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายเทวัญ  โพนเบ้า เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขออนุญาตสอบถามทั้ง  2  
เลขานุการสภาฯ อบต.ผ่านประธานสภาฯคือในห้วงเวลา  3  เดือนที่จะมาขออนุญาตทิ้งที่พ้ืนที่เทศบาลต าบล

บ้านโคก ท่านมีมาตรการในการก าจัดขยะอย่างไรหลัง 3 เดือนนี้ต่อไป 

นายหนูพิน  พลดอน ขอเชิญทางผู้แทน อบต. ทั้ง 2 แห่ง ตอบข้อซกัถามขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายนพพล โพนพุฒ ผมขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ  ในขอทิ้งขยะในเขตเทศบาลต าบลบ้าน 
ปลัด อบต.นาสะอาด โคกเป็นระยะเวลา จ านวน 3 เดือน เป็นห้วงที่เปลี่ยนผ่านจากการที่เรายังไม่มีที่ทิ้งขยะใน

ปัจจุบันไม่ได้ ก็ต้องใช้เวลาในการหาอยู่เล็กน้อย การหาพ้ืนที่ไม่ง่าย เพราะสภาพพ้ืนที่ไม่ได้ 
อยู่ต้นน้ าก็ไม่ได้ อยู่ใกล้ชุมชนก็ไม่ได้ หาจุดที่เหมาะสมยังไม่ได้ อีกอย่างถ้าจัดซื้อสถานที่ทิ้งที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้อีก ต้องเป็น นส.3 เป็นต้นไป  ทาง อบต.นาสะอาดก็ได้คุยกันใน
ประเด็นนี้อยู่ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ก็ดูเงินสะสม เรื่องที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ มีอยู่ 2-3 แปลง 
แต่ยังไม่ได้คุยกันตกผลึก ตรงนี้ขอเวลาสักพักครับ ระยะเวลา ประมาณ  3 เดือน หากเกิน 
ผมก็ยังไม่มีค าตอบ ซึ่งทางเชียงดาก็ยังไม่มีค าตอบเช่นกัน แต่ก็จะพยายามเต็มที ในวันพรุ่งนี้
ทาง อบต.นาสะอาด จะด าเนินการประชุมประชาคม มีก านัน ผู้ใหญ่ ทางสมาชิกท้องถิ่น เข้า
ร่วมประชุม จะได้ร่วมปรึกษาหารือในเรื่องนี้ด้วย ขอน าเรียนสภาฯเพียงเท่านี้ครับ 

นายชาญชัย สมิทิพลา เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอตอบข้อซักถามปัญหา 
รองปลัด อบต.เชียงดา เรื่องขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญ เกี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชนของเรา พอทาง อบต.เชียงดาได้รับ

แจ้งเป็นหนังสือจากเทศบาลเมืองบ้านดุง และได้โทรประสานกับเทศบาลเมืองบ้านดุง
สอบถามประเด็นที่ว่าเทศบาลเมืองบ้านดุง ส่งมาหนังสือมานั้น เป็นการพักชั่วคราว เพ่ือ
ปรับปรุงบ่อขยะ และโทรสอบถามแล้วหลัง 2 เดือน อบต.เชียงดา กับ อบต.นาสะอาด 
อาจจะได้รับแจ้งให้ไปทิ้งที่บ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านดุงเช่นเคย ระหว่างที่รออนุญาตจาก
เทศบาลเมืองบ้านดุง เราก็ได้มีการประชุมหารือกับสภาฯ ของ อบต.เชียงดา มีสถานที่เตรียม
ไว้ 2 แห่ง ที่แรกอยู่ที่ หมู่บ้านเชียงดา พื้นที่ประมาณ  3 ไร่ ที่เคยเป็นบ่อขยะเก่า ระหว่างที่
เราขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับที่ดิน เราก็ท าการด าเนินการไปด้วยคือขออนุญาตพร้อมด าเนินการ
ไปด้วย เราจะไม่รอให้ที่ดินอนุญาตก่อน เพ่ือจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้  และบ่อขยะที่ 2  อยู่ที่
ป่าช้าบ้านบึงส าราญ ก็ได้คุยกันในวาระแรกแล้ว ซึ่งทั้ง 2 ที่นี้  ต้องมาศึกษาระเบียบและ
ความเป็นไปได้ และจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดไม่ให้เกิดปัญหากับทางเทศบาลต าบลบ้านโคก 
ยังไงก็ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลต าบลบ้านโคก ระหว่างนี้ไปก่อนทางเราจะพยายาม
ด าเนินการให้เร็วที่สุดครับ ขอบคุณครับ  

นางสุภักษา  บุตรโคตร เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันขออนุญาตแสดงความ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 คิดเห็น ตามที่ อบต.ทั้ง  2 แห่ง ขอใช้ทิ้งขยะในพ้ืนที่ต าบลบ้านโคกเราก็จะไม่แล้งน้ าใจ แต่

ก าหนด  3 เดือนก็คือ 3 เดือน หากเลยระยะเวลายืดเยื้อไป ขยะเทศบาลต าบลบ้านโคกก็มี
มากและเราก็บริหารจัดการเป็นเรื่องยาวไปอีก ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้ค่ะ 

 
 



14 
 

นายสงวน  สุมาลี เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็น 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 มาหลายท่านแล้ว กระผมรู้สึกว่าเห็นใจ หากมีการทิ้งขยะ 3 ต าบล ในแห่งเดียวกัน ระยะ3 

เดือน บ่อขยะเราจะรับได้หรือไม่  ผมจึงอยากแสดงความคิดเห็นว่าหากทาง อบต.นาสะอาด 
และ อบต.เชียงดา มาทิ้งก็อยากให้อยู่ให้ห้วงเวลา 3 เดือนจริงๆ เพราะผมก็เป็นห่วงเกรงว่า
จะก าจัดขยะไม่ทันครับ 

นายอนนท์  ทองที ตามท่ีทาง อบต. ทั้ง  2 แห่ง ขอทิ้งขยะให้พื้นที่เขตต าบลบ้านโคก กระผมก็เห็นใจนะครับแต่ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 ผมอยากต าหนิฝ่ายผู้บริหารว่า อยากให้ปรึกษาทางสภาก่อนด้วยนะครับ ไม่ใช่ท าไปแล้วค่อย

ให้ทางสภารับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสนธยา  ดวงภักดี กระผม ในฐานะฝ่ายบริหารและได้พิจารณาแล้วว่าการท่ี อบต.ทั้ง  2 แห่งมาพบกันมาถูกต้อง 
นายกเทศมนตรี ตามขั้นตอน ด้วยระเบียบต้องน าเรื่องเข้าสู่สภาเพ่ือให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบ ใน 

ส่วนที่ท่านได้บอกว่าไม่ปรึกษาทางสภา เนื่องจากสภาฯได้มีการก าหนดการประชุมไว้แล้วจะ 
ประชุมในห้วงที่ก าหนด ทาง อบต. 2 แห่ง ได้แจ้งว่าเทศบาลเมืองบ้านดุงให้หยุดทิ้งขยะตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม  2565  ช่วงที่รอเข้าสภาเทศบาลต าบลบ้านโคกได้พิจารณาเห็นชอบก็เห็น 
ใจว่าจะไม่มีที่ทิ้งขยะชาวบ้านคงเดือดร้อน ผมในฐานะผู้บริหารจึงตัดสินใจ เสียมารยาทต่อ 
สภาท้องถิ่นเรา กระผมก็กราบขออภัยทางสภาแห่งนี้ครับ ผมคิดว่าหากเทศบาลเราประสบ 
ปัญหาอย่างนั้นเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือที่อ่ืนเช่นกัน ในวันนี้หากเราไม่ช่วยเหลือก็ไม่รู้ว่า 
จะไปทิ้งที่ไหน ซึ่งผมมองว่า อบต.ทั้ง 2 แห่ง เป็นเพ่ือนร่วมงานกันและในการตัดสินใจก็ไม่ใช่
ผมคนเดียวก็มีข้าราชการประจ าร่วมพิจารณาด้วยครับ  

นายหนูพิน พลดอน มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นแล้ว 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 

 -สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ อบต.นาสะอาด ทิ้งขยะที่บ่อในพ้ืนที่เขตต าบลบ้านโคก 
กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ    จ านวน         11    เสียง  
    งดออกเสียง     จ านวน         1      เสียง 

-สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ อบต.เชียงดา ทิ้งขยะที่บ่อในพ้ืนที่เขตต าบลบ้านโคก กรุณา
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ    จ านวน         11    เสียง  
    งดออกเสียง     จ านวน         1      เสียง 

นายหนูพิน   พลดอน ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา  กระผมขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาฯ โดยให้ญัตติด่วนที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ   เสนอด้วยวาจาเรื่อง  พิจารณาเห็นชอบให้ อบต.

นาสะอาด และ อบต.เชียงดา ทิ้งขยะที่บ่อขยะในพ้ืนที่ต าบลบ้านโคก ให้บรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมเป็นข้อ 4.1 ครับ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
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นายหนูพิน พลดอน   ต่อไประเบียบวาระที่ 4 ข้อ  4.2 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
ประธานสภาฯ   2566  จ านวน  2 รายการ  ส านักปลัด จ านวน 1 รายการ  

1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,500 บาท 

นายหนูพิน  พลดอน  ขอเชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลการโอนงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ได้รับทราบเพ่ือพิจารณาเชิญครับ 

นายสนธยา  ดวงภักดี กระผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผล มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโอนงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี ประจ าปี 2566 ของส านักปลัด จ านวน  1  รายการดังต่อไปนี้  
 เนื่องจากส านักปลัดได้ด าเนินการปรับปรุงห้องท างานในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย บริเวณศูนย์ อปพร.ต าบลบ้านโคก เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ และมีความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพ่ือติดตั้งห้องท างานจึงได้เสนอ
ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ ผ่านสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566  ของส านักปลัด ดังนี้          

           ญัตติ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 
             หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     ส านักปลัด 
    ------------------------------------------ 

   หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การ
โอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การบริหารจัดการ  
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และมอบหมายเจ้าหน้าที่งบประมาณแจงรายละเอียด 
ให้ที่ประชุมรับทราบ ต่อไป  

นางชนิตา สอนบุญมี  แจ้งรายละเอียดของหน่วยงานส านักปลัด ดังนี้  
เจ้าหน้าที่งบประมาณ  โอนลด 1 จากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายเดินทางไป 
ราชการ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท โดยขอโอนลดครั้งนี ้จ านวน 3,500.-บาท   
โอนลด 2    จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ค่า
ใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ  
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เช้ารับการ
ฝึกอบรม งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 40,000 บาท โดยขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน 

20,000.-บาท    รวมโอนลด เป็นเงิน 23,000 บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โอนเพิม่  แผนงานรกัษาความสงบภายใน งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั งบลงทนุ 

ประเภท รายจา่ยคา่ครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า        

13,000 บีทียู โดยขอโอนเพิ่มครั้งนี้ จ านวน 23,500 บาท  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
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นายหนูพิน  พลดอน  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอหลักการและเหตุผลผ่านไปแล้วนั้นก่อนที่จะ 
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับหากไม่มีผมจะขอมติจากที่ 
    ประชุม 

ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  23,500 บาท 
กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบโอนงบประมาณ   จ านวน         11    เสียง  
    งดออกเสียง     จ านวน         1      เสียง 

นายหนูพิน  พลดอน ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณของกองช่าง จ้างเหมากั้นห้องอาคารศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ บ้านโคก เป็นเงิน 40,000 บาท ขอเชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลการโอน

งบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาเชิญครับ 

นายสนธยา  ดวงภักดี กระผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผล มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโอนงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี ประจ าปี 2566 ของกองช่าง จ านวน  1  รายการ โดยมีเหตุผลและมีความจ าเป็นต้องขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2566  เนื่องจากมิได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้  แต่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเนื่องจากกองช่างมีความประสงค์จะ
ด าเนินการกั้นห้องอาคารส านักงานศูนย์ อปพร. เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ   จึงขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  2566  เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดงบลงทุน จึงได้เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ ผ่านสภา 
เทศบาลพิจารณาอนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ของ
กองช่าง ดังนี้ 

             ญัตติ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 
        หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

กองช่าง 
 ------------------------------------------ 

หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การ
โอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
  เพ่ือให้การด าเนินงานของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และมอบหมายเจ้าหน้าที่งบประมาณแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ ต่อไป 

นางชนิตา สอนบุญมี  แจ้งรายละเอียดของหน่วยงานกองช่างดังนี้ 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ  โอนลด  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ 

    ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บ 
    หนังสือหรือเข้าปก ค่าก าจัดขยะหรือปฏิกูล ค่าโฆษณา ฯ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  

จ านวน  200,000  บาท ขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    40,000  บาท 
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  โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เป็นค่าจ้างเหมากั้นห้อง อาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลต าบลบ้านโคก โดยขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 
จ านวน 40,000 บาท  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

นายหนูพิน  พลดอน  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอหลักการและเหตุผลผ่านไปแล้วนั้นก่อนที่จะให้สมาชิก 
ประธานสภาฯ   ท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับหากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม  

ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  2566 เพื่อจ้างเหมา
กั้นห้องอาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลต าบลบ้านโคก จ านวน 40,000 บาท  กรุณายกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบโอนงบประมาณ   จ านวน         11    เสียง 
    งดออกเสียง     จ านวน         1      เสียง 
 
นายหนูพิน  พลดอน  ตอนนี้ก็ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วผมขอพักรับประทานอาหารกลางวัน 
ประธานสภา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.10 นาที 
                 เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. 

 
4.3 พิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทศบัญญัติต าบลบ้านโคก  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  

นายหนูพิน   พลดอน  พิจารณาเพ่ิมเติมเทศบัญญัติต าบลบ้านโคก เรื่อง ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
ประธานสภาฯ   2565) เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสนธยา  ดวงภักดี  หลักการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง การก าจัดสิ่ง 
นายกเทศมนตรี   ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕64)  และเพ่ิมเติมบัญชี 
    อัตราค่าธรรมเนียมท้าย    เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
    และมูลฝอย พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕64) 

เหตุผล  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
2563 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕64)  ได้ก าหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมอัตราเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ในลักษณะครั้งคราว จึงควรต้องเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้อ านาจเทศบาลไว้ จึงจ าเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้ครับ ผมขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเป็น 3 วาระรวดครับ 

นางชนิตา  สอนบุญมี ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านนายกเทศมนตรีฯ เทศบัญญัติต าบลบ้านโคก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ปลัดเทศบาล และมูลฝอย พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕64)  ฉบับเดิมยังไม่มีการรองรับ

หน่วยงาน หรือ อปท.อ่ืน มาทิ้งขยะกับหน่วยงานของเราจึงไม่มีการบัญญัติการจัดเก็บรายได้
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ไว้ เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านโคกมีมติเห็นชอบ ให้ อปท.อ่ืนมาทิ้งขยะร่วมกับเทศบาลต าบล
บ้านโคก จึงต้องมีการปรับปรุงเทศบัญญัติฯนี้ไว้เพ่ือรองรับรายได้ ในส่วนที่จะปรับขึ้นมา
เท่าไหร่ รายละเอียดให้เจ้าที่ที่รับผิดชอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวันชัย  แก้วอินทร์ เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศ 
นักวิเคราะห์นโยบาย บัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก  ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยควบคุมกิจการรับท า

การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์  ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการดังนี้ 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก   
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕65 

ล าดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1.5 การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือการก าจัดสิ่งปฏิกลู ในลักษณะครั้งคราว  

 ๕.๕.1 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง 

เกิน 1๐๐ กิโลกรัม หรือ 500 ลิตรหรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร  
และให้เก็บหน่วยละ 

๒๕๐ บาท 

 

 ๕.๕.๒ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง 

เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๕.๑ ได้อีกโดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ 
กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตรหรือ ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราหน่วยละ 

๒๕๐ บาท 

 

 ๕.๕.3 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง 

ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 1๐๐ กิโลกรัม  
หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร  
และให้เก็บหน่วยละ 

30๐ บาท 

 

 ๕.๕.4 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง 

เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร 

หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๕.3 ได้อีก 

โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร 

หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราหน่วยละ 

30๐ บาท 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ  มาตรา  ๒๐ มาตรา 54 ,มาตรา 55 มาตรา 58  
และมาตรา63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ . ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  เทศบาลต าบลบ้านโคก  โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65" 
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 ข้อ  ๒  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคกนี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก เมื่อ
พ้นก าหนดเจ็ดวัน ตั้งแต่ได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโคก 
เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 9 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕64 ลงวันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2565  และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย 
ข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินการ
กิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ
ยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสอง ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
เสียค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับจนครบจ านวน 

 ข้อ 5 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล
บ้านโคก 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้   

นายหนูพิน  พลดอน ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอให้สภาเทศบาล พิจารณาเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ บ้านโคก เรื่องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พิจารณาสามวาระรวด ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิก

สภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   -มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบพิจารณา  3 วาระรวด จ านวน     11    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด    จ านวน    -         เสียง 
    -งดออกเสียง      จ านวน     1       เสียง 

นายหนูพิน  พลดอน  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเทศบัญญัติฉบับนี้ 3 วาระรวด นายกเทศมนตรี 
ประธานสภา ก็ได้แถลงหลักการและเหตุผลแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วต่อไปวาระที่ 

1 ขั้นรับหลักการ 

วาระท่ี  1 ขั้นรับหลักการ 

นายหนูพิน  พลดอน  -มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯนี้หรือไม่เชิญครับ 
ประธานสภา หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดพิจารณาแล้วเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศ

บัญญัติฯ กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม   -มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ    จ านวน     ๑1    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบรับหลักการ      จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง      จ านวน     1      เสียง 
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นายหนูพิน พลดอน  -สรุปมติทีป่ระชุมพิจารณารับหลักการ 11 เสียง ต่อไปพิจารณาอภิปราย 
ประธานสภา หรือแปรญัตตใินขั้นแปรญัตติ ปรับปรุงเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลบ้านโคก เรื่อง การก าจัด

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  

ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบให้ปรับปรุงเพ่ิมเติม
เทศบัญญัติเทศบาลบ้านโคก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 
ขอเชิญได้ครับ 

 - ถ้าไม่มี ผมจะขอสรุปในขั้นแปรญัตตินี้นะครับ ก็ได้เปิดให้สมาชิกได้แปรญัตติแล้วนะครับ 
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะแปรญัตติเกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลบ้านโคก เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 และขอคงไว้ซึ่งร่างเดิมนะครับ ผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้คงไว้(ร่าง)เดิม      จ านวน     ๑1    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ (ร่าง)เทศบัญญัติ      จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง       จ านวน     1      เสียง 

นายหนูพิน  พลดอน  -วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ  เห็นชอบปรับปรุงเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก  
ประธานสภาฯ  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ก็จะไม่มีการ

อภิปรายใดๆ แล้วนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับส าหรับในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ใคร
เห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบใหป้รับปรุงเพิ่มเติมเทศบัญญัติฯ  จ านวน     ๑1    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบใหป้รับปรุงเพิ่มเติมเทศบัญญัติ  จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง       จ านวน     1      เสียง 

    4.4 พิจารณายกเลิกเทศบัญญัติต าบลบ้านโคก เรื่องขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563 

นายหนูพิน  พลดอน  พิจารณายกเลิกเทศบัญญัติต าบลบ้านโคก เรื่อง ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสนธยา  ดวงภักดี ให้มีเทศบัญญัติ  ว่าด้วยการยกเลิกเทศบัญญัติต าบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมการขุดดิน 
นายกเทศมนตรี   และถมดิน พ.ศ. 2563   

เหตุผล สืบเนื่องด้วย ในภาวะปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อน าดินไปถมพ้ืนที่ ที่ท าการก่อสร้างที่อยู่
อาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืนอย่างกว้างขวาง ซึ่งการขุดหรือถมดินที่ไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลัก
วิชาการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและประชาชนได้ เพ่ือควบคุมการขุดดินหรือ
ถมดินที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือกิจการอ่ืนให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2543 โดยก าหนดให้บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขต
ผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผั งเมือง และในท้องถิ่น อ่ืนที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ซึ่งตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
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และถมดิน พ.ศ.2543 ได้บัญญัติให้บังคับใช้ในท้องถิ่นเทศบาล ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่
จะตราเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการขุดดิน และการถมดิน พ.ศ. 2536  

นายวันชัย  แก้วอินทร์ โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก  ว่าด้วยการยกเลิกควบคุมการ 
นักวิเคราะห์ฯ ขุดดิน  และถมดิน พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐(2) แหงพระราช

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  เทศบาลต าบลบ้านโคก  โดยความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลต าบลบ้านโคกและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึง
ตราเทศบัญญัติเทศบาลนี้ขึ้นดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง ยกเลิกการควบคุม
การ  ขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2563” 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย          
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโคก แล้วสิบห้าวัน 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมการขุดดิน  และถมดิน       
พ.ศ. 2563    
วาระท่ี  1 ขั้นรับหลักการ 

นายหนูพิน  พลดอน  -มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯนี้หรือไม่เชิญครับ 
ประธานสภา หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดพิจารณาแล้วเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศ

บัญญัติฯ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   -มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ    จ านวน     ๑1    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบรับหลักการ      จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง      จ านวน     1      เสียง 

 

นายหนูพิน พลดอน  -สรุปมติที่ประชุมพิจารณารับหลักการ 11 เสียง ต่อไปพิจารณาอภิปราย 
ประธานสภา หรือแปรญัตตใินขั้นแปรญัตติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลบ้านโคก เรื่อง ขุดดินและถมดิน 

พ.ศ. 2563 
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
ต่อไปวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ซึ่งการแปรญัตติ ตามระเบียบฯ ให้สมาชิกในสภาฯ เป็น
กรรมการและโดยมีผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ ท่านได้มีความประสงค์จะ
แปรญัตติในยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563  
หรือไม่ครับหากไม่มีจะขอมติที่ประชุมผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้คงไว้(ร่าง)เดิม      จ านวน     ๑1    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ (ร่าง)เทศบัญญัติ      จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง       จ านวน     1      เสียง 

นายหนูพิน  พลดอน  -วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ  เห็นชอบยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก  
ประธานสภาฯ    ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563 
   วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ก็จะไม่มีการอภิปรายใดๆ แล้วนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ

ส าหรับในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ใครเห็นชอบยกมือครับ 
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มติที่ประชุม   - เห็นชอบใหย้กเลิกเทศบัญญัติฯ    จ านวน     ๑1    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกเทศบัญญัติฯ   จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง       จ านวน     1      เสียง 

 
พักเบรก  5 นาที 

     เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

4.5 พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 โครงการ
วางท่อระบายน้ ากลมจากหน้าศาลาประชาคม - สี่แยกบ้านโพธิ์ –หว้ยนา ม.7 

นายหนูพิน  พลดอน  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสนธยา  ดวงภักดี  ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
นายเทศมนตรี            พ.ศ. 2566  กองช่าง  หน้า 132/141  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   โครงการวางท่อระบายน้ ากลม  จากหน้าศาลาประชาคม – สี่
แยกบ้านโพธิ์ – ห้วยนา หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน  ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30 x 1.00  
เมตร  จ านวน  411  ท่อน  พร้อมบ่อพักขนาด  0.67 x 0.80  เมตร  จ านวน  17  บ่อ  
ตั้งงบประมาณไว้  499,900  บาท  

       
หลักการ 

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียด 
โครงการวางท่อระบายน้ ากลม  จากหน้าศาลาประชาคม – สี่แยกบ้านโพธิ์ – ห้วยนา หมู่ที่ 7 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 
เหตุผล   

เนื่องจากระยะพ้ืนที่สิ้นสุดการก่อสร้างมีความลาดเอียงมาก ท าให้ความสูงของบ่อพัก         
มีระดับสูงกว่าระดับผิวจราจร อาจส่งผลให้น้ าไม่ไหลเข้าบ่อพัก จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนระดับ
ความสูงของบ่อพัก จากระดับ 0.80  เมตร  เป็น  0.70 เมตร  เพ่ือให้ระดับต่ ากว่าระดับผิว
จราจรและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการจึงเห็นควรปรับเปลี่ยนจุดวางท่อบางจุดเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและไม่ให้กระทบต่องาน  รายละเอียดของโครงการวางท่อระบายน้ ากลม  จาก
หน้าศาลาประชาคม – สี่แยกบ้านโพธิ์ – ห้วยนา หมู่ที่ 7 โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  
2566 ใหม ่ดังนี้ 
โครงการวางท่อระบายน ้ากลม  จากหน้าศาลาประชาคม – สี่แยกบ้านโพธิ์ – ห้วยนา หมู่
ที่ 7  ปริมาณงาน ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30 x 1.00  เมตร  จ้านวน  411  
ท่อน  พร้อมบ่อพักขนาด  0.67 x 0.70  เมตร  จ้านวน  17  บ่อ ลดงบประมาณให้
คงเหลือ   498,000  บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  

นายหนูพิน  พลดอน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายเทวา พันฆ้อง เรื่องการวางท่อระบายน้ าที่ผ่านมามีปัญหาเยอะ ไม่ต้องตามแบบ ผมอยากฝากผ่านท่าน 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 ประธานสภา ไปถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ ต้องดูสภาพพ้ืนที่ด้วยหากท าตามแบบ

น้ าอาจจะท่วมขังสูงกว่าอาจท าให้ประชาชนเดือดร้อน จากระดับ 0.80  เมตร   หาก
เปลี่ยนเป็น ระดับ  0.70 เมตรแล้วน้ าไม่ท่วมขังไม่เดือดร้อนประชาชน สภาฯก็ไม่มีปัญหา
อะไรครับเห็นด้วย 

  
นางชนิตา สอนบุญมี ขออนุญาตชี้แจง บางครั้งการอาจมีความจ าเป็นให้ตรงกันต่อการตรวจ เพราะหน่วย 
ปลัดเทศบาล ตรวจสอบเยอะมาก วันนี้จึงได้น าเรื่องเสนอสภาฯเพ่ือให้สภาได้พิจารณาเพ่ือหาทางออก

ร่วมกัน คนตรวจก็ไม่ผิด และเจ้าหน้าที่กองช่างก็ไม่ผิด เมื่อเดินต่อไม่ได้เกิดข้อติดขัดจึงได้
อาศัยอ านาจสภาท้องถิ่น ช่วยพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 4 ข้อ ๒9 “การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”เพ่ือประโยชน์ของประชาชนจึงได้น าเสนอต่อสภาในครั้งนี้ค่ะ 

นายหนูพิน  พลดอน   มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  จ านวน         11    เสียง 
    งดออกเสียง     จ านวน         1      เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

นายหนูพิน  พลดอน ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบหรือไม่ครับใน 
ประธานสภา   วาระนี้ถ้ามีขอเชิญครับ  

นายสนธยา  ดวงภักดี  ผมขอเชิญชวนร่วมบริจาคตามก าลังศรัทธาเพื่อก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ครับ   
นายกเทศมนตรี  

นายบรรเลง ภูทัด ในระเบียบวาระที่ 5 กระผมมี 2 เรื่อง ฝากประธานสภาไปยังผ่ายบริหาร เรื่องแรกผม 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ถนนคอนกรีตหน้าหน้ายายแดงได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ขอขอบคุณไปยังฝ่ายบริหารครับ ส่วนเรื่องที่ 2 ท่อระบายน้ ากลมของหมู่ 7 ปีนี้เป็นความโชค
ดีของหมู่ 7 ที่ได้ด าเนินการก่อน ฝากขอบคุณฝ่ายบริหารครับ 

 
นายสงวน สุมาลี ระเบียบวาระนี้ ฝากประธานสภาไปถึงฝ่ายบริหาร 3 เรื่อง  เรื่องแรก โครงการซ่อมบ ารุงถนน 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 ล าเลียงเพ่ือการเกษตร น้ าแต่ที่ปิดประชุมเดือนสิงหาคม ผมยื่นเรื่องไว้ จนปัจจุบันยังไม่ได้

ด าเนินการผมอยากจะทราบว่าจะซ่อมแซมหรือไม่ ถ้าไม่ซ่อมแซมก็ไม่เป็นอะไรครับ เพราะ
ชาวบ้านก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว  ส่วนเรื่องที่ 2 โครงการต่างที่ลงไปหมู่บ้าน
บางโครงการก็มีงบประมาณ บางโครงการก็เป็นแค่ความฝัน ทางชาวบ้านก็มีความหวังว่าจะ
ได้ถนน ผมจึงอยากจะทราบว่าโครงการที่ส่งไปเป็นอย่างไรหรือเป็นแค่ความฝัน เรื่องที่ 3 
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารถนจากบ้านดอนบาก ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนก็ดีใจ  
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ขอขอบคุณครับ ส่วนโครงการไหนที่ยังไม่ได้ด าเนิ[]A นการ หากมีงบประมาณมาแล้ว อยาก
ให้ ฝ่ายบริหารรีบด าเนินการก่อนครับ  

นายสนธยา  ดวงภักดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้น าเสนอเพ่ือเตือนสติ การบริหารจัดการ การซ่อมถนนผมขอแจ้งว่า 
นายกเทศมนตรี ช่วงนี้การซ่อมแซมถนน จริงๆแล้วจะด าเนินการแล้ว แต่ขณะนี้ช่างงานเยอะมาก ท าสัญญา 

และด าเนินการในเร็ววันนี้ การซ่อมถนนมีประเด็นว่าเราจะเสนอจ่ายขาดถนนที่เราคุยกันอยู่  
หากถนนที่เราก าลังด าเนินการซ่อม เราไม่ควรจะจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมด้วยหรือเรา 
จะยกเลิกถนนเส้นนี้ แล้วน าไปจ่ายขาดครับอยากฝากให้ทีประชุมช่วยพิจารณา ในส่วนถนน 
ในฝัน ถนนที่ผมเสนอไปเพ่ือของบประมาณมา บางครั้งอาจจะได้หรือไม่ได้งบประมาณ มา 
ด าเนินการครับ ปีนี้ผมก็ขออุดหนุนเฉพาะกิจไปซ่อมแซมสายดอนบากท่าเสียว จะได้หรือไม่  
ต้องรอฟังค าตอบก่อน หากได้มาก็จะไม่ได้เป็นถนนในฝันครับ 

นายบรรเลง ภูทัด ถังขยะหน้าอาคาสภา ฯ ผมว่าให้ย้ายไปไว้ที่อ่ืนดูไม่สวยงาม และมีกลิ่น ฝากท่าน 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 ประธานสภาด้วยครับ  

นายเทวัญ โพนเบ้า ฝากท่านประธานสภาไปยังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการออกเอกสารใบนาที่ดิน เพื่อเก็บ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 ภาษี อยากให้แยก ว่า สค.1 เป็นจ านวนกี่ไร่  ภบท.5  เป็นจ านวนกี่ไร่ เพราะมันเกี่ยวกับการ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต าบลบ้านโคก เป็นทุกหมู่บ้านครับ  

นายทองคูณ แสนเทพ ตอนนี้เราได้รับงบประมาณ สนามกีฬาฟุตซอล ให้ต าบลบ้านโคก  3 สนาม และได้รับ   
รองนายกฯ มอบหมายจากท่านนายกให้ประสาน กับพ้ืนที่ หารือไปว่าใช้สถานที่โรงเรียนก็ได้ โคกโพธิ์ขอ

ใช้สนามโคกโพธิ์อาคารใน ดอนเดื่อใช้สนามโรงเรียนดอนเดื่อ เหลือบ้านนาน้ าชุ่มเราเคยไป
สร้างลานกีฬาหน้าวัดป่าไชยมงคลฝากทางผู้น าบ้านนาน้ าชุ่มช่วยประสานหาหนังสือรับรองให้
ด้วย เผื่อช่างจะได้ส่งเอกสารไปตามโครงการ เร็วยิ่งดีมีก าหนดส่งวันที่ 16 ธันวาคม  ฝาก
ฝ่ายจัดท าแผน ด้วยเนื่องจากงบประมาณมาด่วนในแผนไม่น่าจะมี ฝากบรรจุไว้ในแผนด้วย 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตชอล สนามกีฬาในเขตต าบลโคกฝากด้วยครับ เรื่องที่ 2 ฝากบรรจุ
ไว้ในแผนฯด้วยโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
สืบเนื่องจากนายกท่านสั่งการให้มีการจัดหาเสาไฟฟ้าแรงต่ ามาช่วงหนึ่งแล้ว จะใช้งบกลางก็
ไม่ได้เนื่องจากระเบียบเปลี่ยนแปลงและเข็ม จึงฝากฝ่ายแผนบรรจุเข้าในแผนพัฒนาด้วยครับ 

นายหนูพิน  พลดอน มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนๆจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ณ ตอนนี้ เป็น 
ประธานสภาฯ เวลา16.40 นาฬิกาแล้ว เราก็ได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้วหากไม่มีแล้ว 

หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  16.40  น.          
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                        (นายเทวัญ   โพนเบ้า) 
                                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต 1 
                                             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
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ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายหนูพิน    พลดอน) 
                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ตรวจรายงานการประชุมเทศบาลต าบล 
บ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 วันที่  8  ธันวาคม 2565  และขอรับรองว่าถูกต้องตามการ
ด าเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ 
 
              ลงชื่อ..........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                                             (นายเทวา   พันฆ้อง)  
                                           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต 1  
 
 
 
                ลงชื่อ..........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                             (นางสุภัคษา   บุตรโคตร) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต 2  
 
 
 
                     ลงชื่อ..........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                                   (นายเริงศักดิ์   นาศรี)  
                                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต 2  
 


